

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 30 – 31 มีนาคม 2559
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ที่มาแหล่งข่าว	ประเด็นข่าว
	ข่าวจังหวัดกำแพงเพชร
<ul style="list-style-type: none"> ■ ประชาสัมพันธ์ จังหวัด 	<p>ประกาศกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ปี 2559 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” นายธานี ธีัญญาโกษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน ได้ให้จังหวัดกำแพงเพชรกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ (Zoning) โดยดำเนินงานบูรณาการร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหา ความรุนแรง หรือความขัดแย้ง ที่จะส่งผลถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น และเพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และการปลูกฝังค่านิยมในการเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งคงไว้ในวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของไทย เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จังหวัดกำแพงเพชรจึงขอประกาศพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย และรักษาวัฒนธรรมไทย ไว้เครื่องดีมีแอลกอฮอล์ โดยให้ทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไปถือปฏิบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้พื้นที่ที่กำหนดการเล่นน้ำสงกรานต์ ปี 2559 ทุกแห่ง เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. และให้ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดให้มีพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย ไว้เครื่องดีมีแอลกอฮอล์ โดยคงไว้ในวัฒนธรรม ประเพณีไทย อันดีงามของไทย โดยแต่งกายให้สวยงามตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์แสดงขอบเขต และแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ 2. ห้ามนำรถบรรทุกทุกภาชนะบรรจุน้ำ บรรทุกอุปกรณ์การเล่นน้ำ การเสาดน้ำ หรือบรรทุกผู้โดยสารเล่นน้ำ สงกรานต์ในพื้นที่ที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. 3. ห้ามเล่นน้ำสงกรานต์ ในพฤติกรรมที่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณี ส่อไปในทางกระทำอนาจารหรือกระทำให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ 4. ห้ามเล่นเสาดน้ำอย่างรุนแรง เช่น ใช้ปืนฉีดน้ำชนิดอัดแรงลม ท่อพีวีซี น้ำสกปรก แป้ง สี ของเหลวที่เน่า เหม็น การขว้างปาถุงน้ำแข็ง และอื่น ๆ ซึ่งส่งผลทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 5. ห้ามจำหน่าย ซื้อมาขาย แลกจ่าย และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ ที่กำหนดเล่นน้ำสงกรานต์ และต้อง ควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 6. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำป้ายแสดงเส้นทางการจราจร เข้าไปในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ เช่น ป้าย เตือนข้อห้าม และหน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุม พ.ร.บ.จราจรทางบก/พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/พ.ร.บ.สุรา และให้คณะทำงานด้านการรณรงค์ออกตรวจสอบ 7. บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวดในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ช่วงวันรณรงค์ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2559 และหากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และบุคลากรของส่วนราชการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องในช่วงการรณรงค์ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งรายชื่อพร้อมส่งหลักฐานการกระทำความผิดให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบ เพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป <p>จังหวัดกำแพงเพชร จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน</p>

ที่มาแหล่งข่าว	ประเด็นข่าว
<ul style="list-style-type: none"> หนังสือพิมพ์สี่ทิศ 	<p>เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. พบเด็กจมน้ำที่ ว่าง่าง ต.นครชุม อ.เมือง จ. กำแพงเพชร หน่วยกู้ภัย ชาวภาพ รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 สภ.เมืองกำแพงเพชร พบผู้เสียชีวิต ลอยน้ำมาอยู่กลางแม่น้ำปิง บริเวณ บ.ว่าง่าง เขตพื้นที่ ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ที่ เกิดเหตุพบ เด็กชาย 1 ราย อายุ 8 ปี ใส่เสื้อยืดลายการ์ตูนเบนเทน นุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน รองเท้าหุ้มส้นสีเขียว หน่วยกู้ภัย "ชาวภาพ" ทีมกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้า ตรวจสอบในเบื้องต้น ก่อนรับดำเนินการนำร่างผู้เสียชีวิต ส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรเพื่อ ตรวจสอบหาสาเหตุของการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง</p>
<ul style="list-style-type: none"> ประชาสัมพันธ์ จังหวัด 	<p>เมื่อวันที่ 7 เมษายน 59 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหลังวัดนิคมสภกรณ์ ม.4 บ้านทรงธรรม ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายธานี ธัญญาโกชน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน เปิดโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ได้รับการร้องขอจาก เกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในเขตนิคมสภกรณ์นครชุม จำนวน 200 ราย พื้นที่ประกอบการ เกษตรจำนวน 5,000 ไร่ ซึ่งเกษตรกรได้ปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด ขาดแคลนแหล่งน้ำ ธรรมชาติ เนื่องจากประสบภาวะภัยแล้ง ประกอบกับน้ำต้นทุน บ่อบาดาลระดับน้ำไม่เพียงพอ สำหรับปลูกพืชฤดูแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรมจึงได้ดำเนินการประสานขอความรับการ สนับสนุนจากภาคเอกชนเจ้าของแหล่งน้ำ ของ ร.ต.ต.ชาติ ขาวจ้อย โดยแหล่งน้ำดังกล่าวมีปริมาณ น้ำจำนวน 53,600 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอที่จะให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำน้ำไปใช้ในการเกษตร เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในเบื้องต้น</p>
<ul style="list-style-type: none"> สื่อมวลชนจังหวัด กำแพงเพชร 	<p>เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. พบเด็กจมน้ำที่ ว่าง่าง ต.นครชุม อ.เมือง จ. กำแพงเพชร หน่วยกู้ภัย ชาวภาพ รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 สภ.เมืองกำแพงเพชร พบผู้เสียชีวิต ลอยน้ำมาอยู่กลางแม่น้ำปิง บริเวณ บ.ว่าง่าง เขตพื้นที่ ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ที่ เกิดเหตุพบ เด็กชาย 1 ราย อายุ 8 ปี ใส่เสื้อยืดลายการ์ตูนเบนเทน นุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน รองเท้าหุ้มส้นสีเขียว หน่วยกู้ภัย "ชาวภาพ" ทีมกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้า ตรวจสอบในเบื้องต้น ก่อนรับดำเนินการนำร่างผู้เสียชีวิต ส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรเพื่อ ตรวจสอบหาสาเหตุของการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง</p>
<ul style="list-style-type: none"> หนังสือพิมพ์สี่ทิศ 	<p>เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ที่บริเวณหน้าสมาคมชาวไร่อ้อย และ ปั้น ปตท. ทางไปพิจิตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเทศกาล สงกรานต์ปี 2559 โดยเป็นการซ้อมแผนแบบปิด ไม่มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า จึงสร้างความ ตกใจตื่นเต้นให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยได้จำลองเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก น้ำมันชนกับรถยนต์โดยสาร มีผู้บาดเจ็บ 40 คน โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ประกอบด้วย โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร หน่วยกู้ภัยสว่างกำแพงเพชร และสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร</p> <p>นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของ ประเทศ โดยเฉพาะอุบัติเหตุจราจร เป็นสาเหตุของการตายอันดับแรกของอุบัติเหตุ ส่งผลให้เกิด ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน การเกิดอุบัติเหตุบางครั้งมีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ ประสบเหตุการณ์สับสนและเกิดความวุ่นวาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ประสบภัย จึงต้อง มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเพื่อรองรับ อุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ การซ้อมแผนในครั้งนี้ จะทำให้ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งเครือข่ายผู้ประสบภัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีความพร้อมในการรับสถานการณ์ มี การทำงานแบบบูรณาการ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ได้ ตระหนักและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งในและนอก สถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย</p>

ที่มาแหล่งข่าว	ประเด็นข่าว
<ul style="list-style-type: none"> ■ สื่อมวลชนจังหวัดกำแพงเพชร 	<p>เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (นายธานี ชาญญาโภชน์) มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (นายณลิน ตั้งประสิทธิ์) นำผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูป กับผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียง โดยเมื่อเวลา 9.30 น. นายณลิน ตั้งประสิทธิ์ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (น.ส.จิตรา พรหมชุติมา) ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และนำผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประชุมเจรจาการค้าและจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงแรมกนกรัตน์รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามในการประสานงานอย่างยิ่ง ผลการเจรจาเบื้องต้นมีคู่ค้าได้ทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อขายสินค้าจำนวน 5 คู่ มูลค่าประมาณ 70,000 บาท</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ สื่อมวลชนจังหวัดกำแพงเพชร 	<p>เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร นพ.พิชัยศิริพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม เชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver หลักสูตร 70 ชั่วโมง) เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปี 2559 พร้อมด้วย นางสุปราณี รามบุตร รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และนางจันทร์ทิภา รอดนิล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เนื่องจากที่นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ลงนามเข้าร่วมดำเนินการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ปี 2559 กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ซึ่งเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว (Long Term Care) โดยได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดย อสม.เขตเทศบาลเมือง ทำให้เราได้ข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ผู้สูงอายุติดบ้านจำนวน 54 คน และผู้สูงอายุติดเตียงจำนวน 39 ราย ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยวิทยากรตลอดการอบรม 70 ชั่วโมงเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และวิทยากรจากสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ผ่านอบรมในครั้งนี้จำนวน 21 คน</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ หนังสือพิมพ์สี่ทิศ 	<p>วันที่ 9 เมย 59 เวลาประมาณ 22.30 น. ได้รับการประสานจาก สภ.เมืองกำแพงเพชร มีนักท่องเที่ยวต่างชาติถูกทำร้ายร่างกาย จึงได้เข้าไปตรวจสอบพบ Mr.Andrew Robin อายุ 51 ชาวอังกฤษ ศีรษะถูกตีด้วยของแข็ง จึงนำส่งรพ.กำแพงเพชร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความและขอให้ช่วยหาที่พักให้ จึงพานักท่องเที่ยวไปส่งยังที่พัก เหตุการณ์เรียบร้อย</p>

ที่มาแหล่งข่าว	ประเด็นข่าว
<ul style="list-style-type: none"> ■ ไทยรัฐ 	<p>สธ.เพิ่มปฐมภูมิเขตเมือง จับมือ ร.ร.แพทย์พัฒนาศูนย์-ผลิตแพทย์เชี่ยวชาญทุกเขตสุขภาพ</p> <p>กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าปฏิรูปและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข ด้วยเป้าหมาย ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลาในการรอคอย เพิ่มบริการปฐมภูมิในเขตเมือง พร้อมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญชั้นสูงและผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายทุกคนได้รับบริการ ผู้ป่วยโรคหัวใจลดลงร้อยละ 10 ใน 5 ปี ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกคนได้รับยาละลายลิ่มเลือดทันเวลา และการส่งต่อผู้ป่วยได้ในโรงพยาบาลทุกสังกัดแบบไร้รอยต่อ</p> <p>ประเด็นการขับเคลื่อนระบบสุขภาพมี 4 ประเด็น ได้แก่ ให้บริการอย่างทั่วถึงครอบคลุม สร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงอายุ สร้างระบบหลักประกันสุขภาพ และการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ ประเด็นปฏิรูประบบสุขภาพ 4 ประเด็น ได้แก่ ระบบบริการ งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การเงินการคลังและระบบบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมาย ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลาในการรอคอย</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ คม ชัด ลึก 	<p>โมเดล “เตียง 5 สี” เขต 1 ลดส่งต่อเอกชน แก้ปัญหาเตียงไม่พอ ลดค่าใช้จ่าย 4.5 ล้าน เหลือ 1 แสน</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการตรวจเยี่ยมสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 ว่า ปัญหาเรื่องเตียงไม่พอ เป็นปัญหาสำคัญที่พบในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องได้รับการดูแลในห้องไอซียูจำนวนมาก โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน มีเตียงรับผู้ป่วยได้เพียง 600 เตียง ไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วยที่เข้ามารักษา ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเอกชน ทำให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายกับรัฐมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีแนวคิด “โครงการเตียง 5 สี” เป็นต้นแบบเพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วยวิกฤติ ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเอกชน และให้โรงพยาบาลชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยแยกประเภทผู้ป่วยตามเตียง 5 สี ได้แก่ สีแดง คือ ผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องการการดูแลตลอดเวลาและใช้เครื่องช่วยหายใจ สีชมพู คือ ผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องการการดูแลมาก สีเหลือง คือ ผู้ป่วยกึ่งวิกฤตที่ต้องการการดูแลมาก สีเขียว คือ ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลปานกลาง และสีขาว คือ ผู้ป่วยพักฟื้นต้องการการดูแลน้อย</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ ไทยรัฐ ■ กรุงเทพธุรกิจ ■ เจาะลึกสุขภาพ 	<p>ขรก.ร้อง รมว.สธ.เร่งแก้ปัญหาเงินเดือนเหลือมล่ำ รุน้องแข่งรุ่นพี่ บันทอนการทำงาน</p> <p>ข้าราชการ สธ.ร้องเรียนผ่านคอลัมน์สารพันปัญหา นสพ.ไทยรัฐ ปมปัญหาเงินเดือนเหลือมล่ำ ระบุได้รับผลกระทบจากการเยียวยา ทำให้ข้าราชการที่ได้บรรจุทีหลัง อายุราชการน้อยกว่า ได้เงินเดือนแซงหน้ารุ่นพี่ที่บรรจุก่อน ซึ่งผลกระทบเริ่มกระจายเป็นวงกว้าง บันทอนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นการแตกความสามัคคี ระหว่างรุ่นน้องที่ได้รับการเยียวยากับรุ่นพี่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเยียวยา วอน รมว.สธ.เร่งแก้ไข</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ ข่าวสด ■ เจาะลึกสุขภาพ 	<p>ตีวเข้มทีมสหวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ในคลินิกชะลอไตเสื่อม</p> <p>กระทรวงสาธารณสุข อบรมทีมวิทยากรสหวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานคลินิกชะลอไตเสื่อม เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ประมาณ 8 ล้านคน เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดอัตราการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย การดำเนินงานเริ่มจากคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงว่ามีการทำงานของไตในระดับใด โดยกลุ่มเป้าหมายคือ การทำงานของไต (e GFR.) อยู่ระดับ 3-4 ให้เข้ารับบริการที่คลินิกดูแลด้วยทีมสหวิชาชีพ มีพยาบาลแนะนำเรื่องโรคไตและการปฏิบัติต่างๆ นักโภชนาการแนะนำเรื่องการกินอาหาร นักกายภาพบำบัดแนะนำเรื่องการออกกำลังกาย เกสซักรแนะนำเรื่องการใช้ยา แล้วพบแพทย์ โดยหวังให้มีการชะลอความเสื่อมของไตออกไปอีกเจ็ดปี ซึ่งจะประหยัดเงินงบประมาณค่ารักษากว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตามมีวิธีปฏิบัติชะลอไตเสื่อม 5 ข้อ คือ 1.ดื่มน้ำให้เพียงพอ 2.ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้ดี 3.งดเหล้า บุหรี่ 4.หลีกเลี่ยงรสเค็ม และ 5.หลีกเลี่ยงกินยาแก้ปวดเป็นเวลานาน หลีกเลี่ยงยาและอาหารเสริมที่ไม่มีทะเบียนนพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายกรมการแพทย์รับผิดชอบพัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD clinic) ใน</p>

	<p>โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 8 ล้านคนให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งลดอัตราการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ประมาณ 7 หมื่นคน และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 15-20 ต่อปี ผู้ป่วยเหล่านี้มีอัตราเจ็บป่วยและเสียชีวิตสูง คุณภาพชีวิตต่ำ ใช้งบประมาณดูแลรักษามากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ ไทยรัฐ ■ เดลินิวส์ ■ เจาะลึกสุขภาพ 	<p><u>รพ.สธ.เผยสงกรานต์นี้ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เข้าได้ทุก รพ.ใกล้ ไม่ต้องกังวลสำรองจ่าย</u></p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ประชุมผู้แทน 3 กองทุน และนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ตัวแทนโรงพยาบาลเอกชน เพื่อหารือนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ” แนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับระบบให้เกิดประโยชน์กับประชาชน</p> <p>นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ” เป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอย และเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการมาเกือบ 5 ปีแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จ ทุกฝ่ายได้มีความพยายามปรับในสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ ขณะนี้ 3 กองทุนทั้ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม มีความเห็นตรงกันเรื่องระบบเบิกจ่ายที่เหมาะสม ตามราคากลางค่ารักษาพยาบาล (Fee schedule) และอยู่ระหว่างหารือกับโรงพยาบาลเอกชน ในเรื่องราคากลางค่ารักษาพยาบาลที่พอจะเป็นไปได้ ซึ่ง 3 กองทุนยอมรับค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นมา และโรงพยาบาลเอกชนก็พร้อมจะร่วมมือดำเนินการในเรื่องการช่วยชีวิตในช่วงวิกฤติของชีวิต ซึ่งเป็นแนวทางของประชาธิรัฐ ที่รัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันทำเพื่อสิ่งที่ดีให้ประชาชน</p> <p>สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ ประชาชนหากเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติอันตรายถึงแก่ชีวิตตามเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่เกิดเหตุได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการจ่ายเงินล่วงหน้าในโรงพยาบาลเอกชน และให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทำงานเชิงรุกในการเป็นผู้ประเมินเพื่อวินิจฉัยคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ประสานระหว่างโรงพยาบาลรัฐ เอกชน ให้การรับผู้ป่วย การส่งตัวผู้ป่วย การจัดหาเตียงหลัง 72 ชั่วโมงเป็นไปอย่างรวดเร็ว</p> <p>ส่วนเรื่องระบบเบิกจ่ายที่เหมาะสมตามราคากลางค่ารักษาพยาบาลนั้น จะได้นัดหารือกันอีกครั้งหลังเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนสงสัยโทรถามสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ เจาะลึกสุขภาพ 	<p><u>สธ.เตรียมตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาผู้ป่วยแออัดและความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน</u></p> <p>สพศท.เผยอุปสรรคดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งปัญหาขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ใน รพศ./รพท. และ รพช. ปัญหาความแออัดของผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน เหตุมีผู้ป่วยฉุกเฉินไม่จริงเข้ารับรักษา ทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินจริงได้รักษาล่าช้า แคมเปญปัญหาญาติไม่เข้าใจระบบ ไม่พอใจความล่าช้า ก่อพฤติกรรมรุนแรงคุกคามการปฏิบัติงาน เผย “หมอประนอม” รองปลัด สธ.รับปากตั้งคณะทำงานแก้แออัดและปัญหารุนแรงในห้องฉุกเฉินแล้ว</p>